

นายกรัฐมนตรีอิรัก เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม - 1 /Aug/ 2024

นายมุฮัมมัด ซิยาอ์ อัล-ซูดานี นายกรัฐมนตรีอิรัก พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำกล่าวชื่นชมต่อความพยายามและความอุตสาหะของประชาชนชาวอิรักและรัฐบาล ในการวางพื้นฐานสำหรับขบวนการเดินเท้าหลายล้านคนในวันอ์รบาอีน

การติดตามคดีทางธุรกรรมระหว่างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและอิรัก และความสิ้นสุดของกระบวนการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในยุคสมัยใหม่ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ชี้ให้เห็นถึงรายงานของนายกรัฐมนตรีอิรักที่เกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับขบวนการเดินเท้าในวันอ์รบาอีนแห่งสุซัยนี เพื่อให้มีการจัดอย่างมีเกียรติและมีความปลอดภัย โดยท่านกล่าวว่า

“การต้อนรับประชาชนชาวอิรักอย่างเอื้อเฟื้อต่อผู้แสวงบุญวันอ์รบาอีน เป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกับมาตรการที่รัฐบาลอิรักและเจ้าหน้าที่ชาวอิรักดำเนินการเพื่อรับรองความปลอดภัยของพิธีอันยิ่งใหญ่ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและน่าตั้งใจเป็นอย่างมาก”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ให้เห็นถึงการบันทึกข้อตกลงและเอกสารที่ลงนามระหว่างอิหร่านและอิรักในช่วงสมัยของชะฮีดระอ์อีชี และเน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินการข้อตกลงเหล่านี้และทำให้เป็นรูปธรรมในยุคสมัยใหม่ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “จะต้องเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการตามข้อตกลงต่างๆของทั้งสองฝ่าย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวแสดงความพึงพอใจต่อมาตรการของรัฐบาลนายอัล-ซูดานีในการแก้ปัญหาของอิรัก และความพอใจกับการประสานงานและความร่วมมือที่มีอยู่ในระหว่างกระแสการเมืองของอิรัก และเน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นของความร่วมมือเหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ในการพบปะกันครั้งนี้ ซึ่งมีนายอาเรฟ รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งเข้าร่วมอยู่ด้วย โดยนายมุฮัมมัด ซิยาอ์ อัล-ซูดานี นายกรัฐมนตรีอิรัก ได้กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอิหร่านและการเลือกตั้ง ดร.เพชชกีเยอน ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า “ข้อตกลงต่างๆระหว่างอิหร่านและอิรัก จะถูกนำมาปฏิบัติในช่วงยุคสมัยใหม่”

นายกรัฐมนตรีอิรัก ยังกล่าวขอบคุณต่อจุดยืนของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเกี่ยวกับอาชญากรรมที่กระทำโดยระบอบรัฐเถื่อนไซออนิสต์ในฉนวนกาซ่า โดยเขากล่าวว่า “ระบอบไซออนิสต์ได้ก้าวข้ามเส้นสีแดงระหว่างประเทศและด้านมนุษยธรรมทั้งหมด ตลอดจนจุดยืนของสาธารณชนและอย่างเป็นทางการของอิรักที่มีต่ออาชญากรรมเหล่านี้ และอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลอิรักมีความสัมพันธ์กับประเทศที่มีจุดยืนร่วมกันมาโดยตลอด”

ในการพบปะกันครั้งนี้ นายอัล-ซูดานี

ยังได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลอิรักในการจัดขบวนการเดินเท้าในวันอ์รบาอีนอย่างมีเกียรติและปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรีอิรักเน้นย้ำว่า “ขบวนการเดินเท้าที่ยิ่งใหญ่นี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการแสดงจุดยืนในการต่อต้านอาชญากรรมของระบอบไซออนิสต์และเพื่อให้ชาวมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนรับทราบถึงรากฐานและคำสอนของการลุกขึ้นต่อสู้ของอิมามฮุเซน (อ.) ในการต่อต้านกับเหล่าผู้กดขี่”